

**CHỈ THỊ
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ**

**Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới**

Thực hiện chỉ thị số 62-CT/TW, ngày 12-02-2001 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về "Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới", công tác giáo dục quốc phòng đã được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ đến mọi cấp, mọi ngành và toàn dân, từng bước đi vào nề nếp. Hội đồng Giáo dục quốc phòng từ Trung ương đến địa phương được củng cố và kiện toàn, phát huy tốt trách nhiệm làm tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được các cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nội dung chương trình; đối tượng được mở rộng; đạt được một số kết quả nhất định. Giáo dục quốc phòng đối với học sinh, sinh viên ở các loại hình đào tạo được triển khai thực hiện trong chương trình đào tạo chính khoá; thông qua giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Kết quả đạt được trong những năm qua đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

Tuy vậy, trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh còn bộc lộ một số yếu kém:

Nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới của một số cấp uỷ, chính quyền, bộ, ngành Trung ương và cơ sở, của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ chủ chốt các

cấp, các ngành chưa sâu sắc, do đó trách nhiệm chưa cao, chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư đúng mức cho công tác này, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt ngại đi học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh chưa cao, nhất là các doanh nghiệp lớn của Nhà nước. Tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa được coi trọng, hiệu quả thấp. Giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng; phương pháp tổ chức thực hiện ở nhiều cơ sở giáo dục - đào tạo chậm đổi mới nên chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh còn nhiều hạn chế, nhất là ở các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và một số trường cao đẳng, đại học. Tiến độ xây dựng các trung tâm giáo dục quốc phòng cho sinh viên thực hiện chậm.

Để khắc phục những yếu kém, khuyết điểm nêu trên, đưa công tác giáo dục quốc phòng, an ninh đi vào chiều sâu, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ sau đây:

1- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các ban, ngành, nông cốt là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2- Thường xuyên tiến hành giáo dục các quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh; hướng dẫn nội dung, phương pháp, kinh nghiệm, cách tổ chức thực hiện theo yêu cầu đặt ra cho từng đối tượng cán bộ các cấp, các ngành, đảng viên và quần chúng, nhất là các thế hệ trẻ để có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, thấy rõ trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc

phòng, an ninh, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược "điên biến hoá bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

3- Giáo dục quốc phòng, an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, kết hợp giáo dục thường xuyên với giáo dục tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lịch sử truyền thống của Đảng, của dân tộc, lòng tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo pháp luật, trong đó xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương đối mới chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục quốc phòng, an ninh cho phù hợp với từng đối tượng. Chính sửa, bổ sung và biên soạn giáo trình, giáo khoa, tài liệu giáo dục quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an rà soát cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn thuộc diện Trung ương quản lý chưa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tại Học viện Quốc phòng; ban tổ chức cấp uỷ các cấp chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự, công an cùng cấp rà soát cán bộ lãnh đạo, quản lý do cấp uỷ quản lý chưa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tại các trường quân sự quân khu, trường quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lập kế hoạch bồi dưỡng cho từng năm, bảo đảm trong nhiệm kỳ công tác, cán bộ đều được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên, là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

5- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ sở có liên quan thống nhất nội dung giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và toàn dân, nhất là thế hệ trẻ, để mọi người có kiến thức cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo hướng

dẫn hào chí và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh cho toàn dân; đặc biệt quan tâm đến nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

6- Chính phủ chỉ đạo, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2001/NĐ-CP, ngày 01-5-2001 về giáo dục quốc phòng phù hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, bảo đảm và kiểm tra việc thực hiện ngân sách cho công tác giáo dục quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

Hoàn thiện cơ chế quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp, củng cố, phát huy vai trò tham mưu, tư vấn, nâng cao hiệu lực và trách nhiệm hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp từ Trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh.

7- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan, nghiên cứu nâng cấp, mở rộng các trường quân sự quân khu, trường quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hệ thống các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện để đảm nhận chức năng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở.

8- Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; chủ trì phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ kết quả thực hiện.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Đã ký
Trương Tấn Sang